

พ่อค้าแม่ค้า “ถูกเงิน” โครงการ “คนละครึ่ง” เสียหายอย่างไร



ตามที่รัฐบาลได้มีโครงการ “คนละครึ่ง” เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับรากฐาน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยอย่างกลุ่มหาบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันให้กับประชาชน โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50% แต่ไม่เกิน 150 บาท ต่อคนต่อวัน ซึ่งผู้ซื้อจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป่าตัง” ส่วนพ่อค้าแม่ค้าติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถูกเงิน” โครงการนี้เป็นที่สนใจ และถือว่าประสบความสำเร็จ ทำให้ตลาดกลับมาคึกคักอย่างผิดหูผิดตาเลยทีเดียว

ในช่วงแรกที่โครงการออกมา พ่อค้าแม่ค้าไม่กล้าเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากได้รับข่าวว่าอาจมีสิทธิถูกรตรวจสอบภาษีย้อนหลังได้ ทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีความกังวล สาเหตุอาจเป็นเพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภาษีกลุ่มร้านค้าขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดา ซึ่งบางคนเป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ที่ตกงาน จนต้องผันตัวมาค้าขายเป็นนายตัวเอง ภาษีไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว อย่าไปกลัวจนลืมหำหน้าที่ หากศึกษาให้เข้าใจก็ง่ายดี จะไม่มีความกังวลอีกต่อไป

สำหรับพ่อค้าแม่ค้าจะต้องมีภาระภาษีดังนี้ รายได้จากการขาย คือ ยอดขายปกติ และยอดขายคนละครั้ง ซึ่งหมายถึง ยอดขายทั้งส่วนที่ได้รับจากลูกค้าและส่วนที่ได้รับจากรัฐ รายได้ดังกล่าวถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร หากมีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องยื่นภาษีทั้งแบบ ภ.ง.ด.94 ยื่นภายในเดือนกันยายน และแบบ ภ.ง.ด.90 ยื่นภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป ซึ่งเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีคือ คนโสด มีรายได้เกิน 60,000 บาท ต่อปี คนมีคู่สมรส ไม่ว่าจะมียาได้ฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่ายรวมกันเกิน 120,000 บาท โดยสามารถหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ต้องมีเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่าย) หรือหักเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 60 และหักค่าลดหย่อนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

สิ่งหนึ่งที่พ่อค้าแม่ค้าต้องระวัง หากมีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนำส่งให้กรมสรรพากร โดยต้องจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ เพื่อยื่นแบบ ภ.พ.30 นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือน และชำระเงินภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง ไม่ว่าจะเพศใด จะไม่สามารถใช้สิทธิ “ซื้อปดีมีคืน” และส่วนลดหรือรายได้ส่วนที่ได้จากโครงการ “คนละครึ่ง” ที่ประชาชนผู้ซื้อได้รับจากรัฐ ให้ถือเป็นรายได้ที่ต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับประชาชนที่ได้รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล กรมสรรพากรอยู่ระหว่างร่างกฎหมายเสนอต่อไป

โดยจะมีการยกเว้นภาษีสำหรับเงินที่ได้รับในปีภาษี 2563 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2564 และเงินได้ที่ได้รับในปีภาษี 2564 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2565

ข้อดีของโครงการ “คนละครึ่ง” คือ ถูกใจผู้ซื้อโดนใจผู้ขาย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ซื้อ ทำให้การตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น เป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก เพิ่มลูกค้า เพิ่มรายได้ อย่าลืมไปชอปปิงกันให้สนุก เพื่อใช้สิทธิคนละครึ่งให้ครบ เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยนะค่ะ

การเสียภาษีจะมากหรือน้อย ในแต่ละปีสามารถกำหนดเองได้ โดยการวางแผนภาษีตั้งแต่เนิ่น ๆ อย่างเช่น ลงทุนเพิ่มขึ้นไม่จำเป็นการซื้อประกันชีวิตกองทุนต่างๆ ให้มีเงินออมไว้ใช้ในอนาคตเพื่อตนเองหรือคนข้างหลัง เมื่อวางแผนใช้ลดหย่อนครบเต็มลิมิตของแต่ละประเภทแล้ว ยังมีภาษีที่ต้องชำระ ก็คิดว่าเราแบ่งปันให้ประเทศชาติ เงินภาษีที่ได้ไม่ได้ไปไหน ก้อนเงินในชีวิตเราแน่แหละค่ะ อย่างน้อย ๆ ที่เห็นได้ชัดก็ถนนหนทางที่มีให้รถของเราได้วิ่งติดเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างที่เห็น ถ้าเราไม่แต่เพิกเฉยหลบเลี่ยง ไม่เป็นผู้ให้บ้าง ความเจริญคงไม่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา



ที่มาข้อมูล : กฎกระทรวง ฉบับที่ 368 (พ.ศ. 2563) www.rd.go.th
<https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lee-accounting>
https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/news/2564thai/news14_2564.pdf